



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕
เลขรับ..... ๘๕๓
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒

ที่ สพ ๐๐๓๒.๐๐๒/๓/ ๗๑๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
๗๘ ม.๔ ถนนท่าดินเหนียว - เสาธง
ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมและผลกระทบต่อกรณีพายุ “ปาบึก”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปการเตรียมพร้อมและผลกระทบจากเหตุการณ์ กรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)
ในเขตสุขภาพที่ ๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ มอบหมายให้ นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์
เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทำหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ ๕ เพื่อดำเนินการ
แก้ไขปัญหาและตอบโต้ต่อสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งให้เตรียมพร้อมต่อกรณี พายุโซนร้อน “ปาบึก”
(PABUK) นั้น

บัดนี้ สถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ได้ทุเลาลงแล้ว สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ การดำเนินงานเตรียมความพร้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นของ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ ๕ ในห้วงเวลาดังกล่าวตามลำดับ พร้อมทั้งสรุป
การเตรียมพร้อมและผลกระทบจากเหตุการณ์ กรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐพล เวทสรณสุธี)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร. ๐ ๓๕๔๕ ๔๐๖๙ - ๗๖

โทรสาร ๐ ๓๕๔๕ ๔๐๖๗



ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ ๕

๑. สรุปเหตุการณ์พายุ ปาบึก (PABUK)

๑.๑) สรุป TimeLine พายุปาบึก (PABUK)

พายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)” เริ่มขึ้นในวันที่ ๔ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๒.๔๕ น. ขึ้นฝั่งที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตามด้วย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยอยู่ในพื้นที่นาน ๔-๕ ชั่วโมง ต่อมาเวลา ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๕ ม.ค. ๖๒ ได้เคลื่อนตัวไปที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และในเวลา ๐๗.๐๐ น. ได้เคลื่อนตัวไปที่ อ.ทับปุด จ.พังงา ต่อมาในเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๕ ม.ค. ๖๒ ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันและสลายตัวในเวลา ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๕ ม.ค. ๖๒ โดยพายุตีเปรสชัน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณทะเลอันดามัน ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความอากาศต่ำกำลังแรง มีแนวโน้มว่าจะอ่อนกำลังลงอีกและสลายตัวไปตามลำดับ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดน้อยลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

๑.๒) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๕ ม.ค. ๖๒ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุม EOC ผ่านทาง video conference กล่าวว่า อิทธิพลของพายุ ปาบึก ทำให้สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขได้รับผลกระทบทั้งสิ้น ๔ จังหวัด รวม ๒๗ แห่ง คือ นครศรีธรรมราช ๑๒ แห่ง สงขลา ๑๐ แห่ง นราธิวาส ๔ แห่ง และปัตตานี ๑ แห่ง ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในเรื่อง ลมแรงพัดกระเบื้องเสียหาย อาคารเจ้าหน้าที่เสียหายบางแห่ง ไฟฟ้าดับ น้ำท่วมขัง รพ.บางแห่ง ซึ่งทุกแห่งยังสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ

๑.๓) จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต รวม ๓ คน แบ่งเป็น ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ๒ คน จากพายุพัดต้นไม้หักพังเสียชีวิตและจากเหตุจมน้ำเสียชีวิตที่ อ.ปากพนัง เสียชีวิตที่ จ.ปัตตานี จากเหตุเรือล่ม ๑ คน และจากสรุปความเสียหายของ ปก. มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก ๑ ราย คือ ชายอายุ ๑๐๐ ปี แน่นหน้าอกเสียชีวิตในศูนย์อพยพ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

๑.๔) ผลกระทบจากเหตุการณ์ แยกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ นครศรีธรรมราช โดยได้รับผลกระทบในทุกอำเภอ ส่วนภาคใต้จังหวัดอื่น ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ระนอง นราธิวาส และพัทลุง ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย ส่วนภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้รับผลกระทบคลื่นลมแรงขีดบริเวณชายหาด และ รพ.บางปะกงมีน้ำท่วมขัง ๓๐-๕๐ ซม.

๑.๕) ผลกระทบจากเหตุการณ์ ต่อเขตสุขภาพที่ ๕ จากการตรวจสอบและประสานงานโดยตรงของ IC กับพื้นที่ ของวันที่ ๕ ม.ค. ๖๒ พบว่า มี ๒ จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณฝนตกเพียงเล็กน้อย จังหวัดเพชรบุรี ท้องฟ้ามีดครึ้ม ลมแรง ฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ในอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล

ที่มา : สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กรณี สรุปการเตรียมความพร้อมรับมือพายุ ปาบึก (PABUK) วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ทาง Line Conference EOC. สสจ.รบ.



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ ๕

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

สรุปการเตรียมพร้อมและผลกระทบจากเหตุการณ์ กรณีพายุโซนร้อน ปาบึก (PABUK) ในเขตสุขภาพที่ ๕

พายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)” เริ่มขึ้นในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๕ น. ขึ้นฝั่งที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตามด้วย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยอยู่ในพื้นที่นาน ๔-๕ ชั่วโมง ต่อมาเวลา ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ได้เคลื่อนตัวไปที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และในเวลา ๐๗.๐๐ น. ได้เคลื่อนตัวไปที่ อ.ทับปุด จ.พังงา ต่อมาในเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันและสลายตัวในเวลา ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยพายุตีเปรสชัน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณทะเลอันดามัน ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความอากาศต่ำกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่มีลมกระโชกแรงในบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

ผลกระทบต่อพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ ๕ มีเพียง ๒ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒

พื้นที่ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากคลื่นซัดเข้าชายฝั่ง ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมีน้ำเข้าท่วมร้านค้าและบ้านเรือน ประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน และมีทรายทับถมบนผิวถนน ทางเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ตำรวจ จิตอาสา ได้ร่วมให้การช่วยเหลือ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การดำเนินงานและผลกระทบในพื้นที่

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

- เปิดโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อเตรียมการให้บริการประชาชน (เปิดโรงพยาบาลสนามในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.)

- โรงพยาบาลบางสะพานส่งต่อผู้ป่วยหนัก ระดับ ๕ ไปโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๐ ราย

- ทีม MINI MERT เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ติดชายทะเล สำรวจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เตรียมแผนการอพยพพาในพื้นที่ปลอดภัย และเตรียมมาตรการรองรับในกรณีเปิดศูนย์อพยพผู้ประสบภัยโดยประสานงานกับหน่วยงานปกครองในพื้นที่

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

ได้รับความเสียหายจากลมแรง น้ำท่วมขังใน ๔ อำเภอ ๘ ตำบล ๒๑ หมู่บ้าน ๒๙๗ ครัวเรือน ๑,๕๐๐ คน (ข้อมูลจาก ปก.จังหวัด) ไม่มี รพ.สต.ได้รับความเสียหาย อ.บางสะพาน มีบ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับผลกระทบ น้ำท่วมขัง ๑ ราย

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

- สั่งการให้ทุกจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์อุทกภัย โดยจัดเตรียมทีม MERT และ ทีม Mini MERT เพื่อให้ความช่วยเหลือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ส่งรายชื่อทีมให้กับประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ ๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ ๕ เพื่อดำเนินการต่อไป

- รวบรวมทีม MERT และ ทีม Mini MERT ได้ ๑๗ ทีม ใน ๖ จังหวัด ดังนี้

กาญจนบุรี	ทีม MERT	๑	ทีม	ทีม mini MERT	๑	ทีม
นครปฐม	ทีม MERT	-	ทีม	ทีม mini MERT	๑	ทีม
ราชบุรี	ทีม MERT	๑	ทีม	ทีม mini MERT	๔	ทีม
สมุทรสงคราม	ทีม MERT	๑	ทีม	ทีม mini MERT	-	ทีม
สมุทรสาคร	ทีม MERT	-	ทีม	ทีม mini MERT	๑	ทีม
สุพรรณบุรี	ทีม MERT	๑	ทีม	ทีม mini MERT	๑	ทีม

การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

ลำดับ	ประเด็น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนที่ทำได้ดี	ขั้นตอนที่ควรปรับปรุง
๑	SAT	จังหวัดที่ได้รับผลกระทบแจ้งข้อมูลความเสียหาย การดำเนินการ ได้เป็นระยะ ๆ สม่าเสมอ	- ทีม SAT ควรสรุปเรียงเรียงข้อมูลในแต่ละวันจากการรายงานของแต่ละจังหวัดให้เป็นภาพรวม - เครือข่ายทีม SAT ระหว่างจังหวัด ควรประสานงานกับ สคร.๕ ในเรื่องของการสรุปข้อมูลสถานการณ์ ผลกระทบ ความเสียหายและการช่วยเหลือของแต่ละจังหวัด เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล และสื่อสารให้กับ PM เขตทราบด้วย
๒	Operation	- สามารถดำเนินการจัดการได้ดีในระดับจังหวัด - ข้อมูลทีมปฏิบัติการ ทีมเมิร์ท (Medical Emergency Response Team : MERT) และมินิเมิร์ท (Mini MERT) ในเบื้องต้นยังไม่พร้อม แต่เครือข่ายทุกจังหวัดส่งรายชื่อเข้ามาในเวลาที่กำหนดได้และพร้อมปฏิบัติในเวลาต่อมา	- ข้อมูลทีมปฏิบัติการ ทีมเมิร์ท (Medical Emergency Response Team : MERT) และมินิเมิร์ท (Mini MERT) ต้องเรียงเรียงข้อมูลให้ชัดเจน และคงสภาพข้อมูลไว้จนถึงเหตุการณ์ครั้งถัดไป เพื่อแจ้งให้ทีมที่เกี่ยวข้องทราบในการปฏิบัติการครั้งต่อไป - ส่งต่อข้อมูลผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ การปฏิบัติการในพื้นที่ให้กับทีม SAT และ PM เขตทราบด้วย



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๖

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ ๕

การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนที่ทำได้ดี	ขั้นตอนที่ควรปรับปรุง
๓	PIO		<ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์การพยากรณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่- ตรวจสอบข้อมูลประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนำมาเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป
๔	Liaison		ดำเนินการประสานงานกับกลุ่มภารกิจเพื่อสรุปในภาพรวมของการดำเนินการ
๕	Safety	จังหวัดที่ได้รับผลกระทบประเมินสถานการณ์ได้ดีทำให้ตอบสนองได้ตรงประเด็นมีความสูญเสียน้อย	
๖	Planning		<ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสรุปข้อสั่งการที่ผ่านมา- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบันและที่ยังไม่ได้รับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน ครอบคลุมตามกล่อง EOC และรายงาน PM เขตทราบด้วย
๗	Logistics	ให้การสนับสนุนตามความร้องขอได้ในปริมาณที่เพียงพอและในเวลาที่ต้องการ	เตรียมความพร้อมตรวจสอบระบบคลังยาเวชภัณฑ์ ในกรณีที่มีระดับของความรุนแรงมากกว่านี้
๘	Finance	สามารถดำเนินการได้ภายในจังหวัด	